



ยากยิ่งกว่า

ผ่าน การทำงานในตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ยังไม่ถึง 2 เดือน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” คงรู้ดีว่าการ รักษาเก้าอี้ ผบ.ทบ. จนครบเกษียณอายุราชการ **ว่ายากแล้ว** แต่การทำงานในตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ยิ่งยากกว่า โดยเฉพาะ การบริหารศรัทธา และความยอมรับของประชาชน ให้อยู่กับตนเองให้นานที่สุด

แม้ท่านจะยอมรับอย่างซื่อสัตย์ว่า **ไม่ได้มาจาก การเลือกตั้ง** กล่าวออกมา “ขอโทษ” เวลาที่มีการสื่อสารผิดพลาดแล้วทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทั้งกรณี การเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ หรือพุดจาพาดพิง นักเคลื่อนไหวเพศหญิงบางคน ที่ถูกระบุว่ามีส่วนโอนเงินให้กับ **“ชายชุดดำ”** ซึ่งนักการเมืองหลายคนไม่กล้าทำ

แต่ในฐานะ **“ผู้นำรัฐบาล”** ต้องรับผิดชอบกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้น **ดังนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร** จะเล็กหรือใหญ่ก็ ย่อมหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่ได้

สำคัญที่สุด **“บักตู”** ต้องไม่ลืมว่า ความสำเร็จของ รัฐบาล และ **คสช.** จะกลายเป็น **“วิบากกรรม”** ของบางพรรคการเมือง ดูง่าย ๆ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพล) สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง **“คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย”** หลังจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของ **“พล.อ.ประยุทธ์”**

ระบุว่า เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทั่วประเทศ 1,170 คน พบว่า คะแนนนิยม **“นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”** จาก พรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ร้อยละ 24.0 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ร้อยละ 5.6 (จากเดิมร้อยละ 18.4) ขณะที่ **“น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”** จาก **“พรรคเพื่อไทย”** มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 22.3 ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 4.5 (จากเดิมร้อยละ 28.8)

เมื่อถามความเห็น **“หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง จะเลือกพรรคการเมืองใด”** ร้อยละ 27.4 บอกว่าจะเลือก **“พรรคประชาธิปัตย์”**

(เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 8.4) รองลงมาร้อยละ 23.5 บอกว่าจะเลือก **“พรรคเพื่อไทย”** (ลดลงร้อยละ 5.8) และร้อยละ 2.8 บอกว่าจะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3) และเมื่อถามว่า **“อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”** มีระยะเวลาการทำงานเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.4 อยากให้ทำงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุก ๆ ด้าน โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี ขณะที่ร้อยละ 33.6 อยากให้ทำงานแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้ง

จริง ๆ จะว่าไปแล้ว เรื่องคะแนนนิยมของพรรคการเมือง **มีขึ้นมีลง** เพราะอีก 1 ปีนับจากนี้ต่อไป ยังมีปัจจัยต่าง ๆ เป็นตัวแปรอย่าลืมว่าฐานเสียงใหญ่ **“พรรคเพื่อไทย”** ฐานเสียงในภาคอีสานและเหนือ สองพื้นที่มี ส.ส. รวมกันเกินครึ่งของสภา หากยังถือจำนวนตัวแทนของประชาชนที่ตัวเลข 500 คน ยกเว้นเสียแต่ว่า **กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะมีการเปลี่ยนแปลง**

แต่ผมเชื่อว่า ที่ฝ่ายตรงข้ามกลัวมากที่สุด คือคำตอบของ **ประชาชน** แม้จะเป็นเพียงผลสำรวจที่อยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีระยะเวลาการทำงานมากกว่า 1 ปี ซึ่งสูงถึงร้อยละ 66.4 หมายความว่า **จะมีผลกระทบต่อพรรคการเมืองไปเต็ม ๆ**

ยิ่ง **“นายวิษณุ เครืองาม”** รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ออกมาพูดระหว่างการมอบนโยบายให้กับข้าราชการว่า **ไม่ให้พอรัฐบาลอยู่ครบ 1 ปี** และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อย จะหันสภาพการเป็นฝ่ายบริหาร ไปในทันที เนื่องจากต้องดูกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง **ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย** คาดว่า ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ที่สำคัญ **เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ** ที่จะปรากฏขึ้นในอนาคต จะระบุไว้หรือไม่ว่า 1. **นักการเมืองมีข้อหาทุจริตคอร์รัปชันจะถูกลดลงสมัครรับเลือกตั้ง** 2. **นักการเมืองที่เคยถูกตัดสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้** ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่ทำให้ **นักการเมืองบางกลุ่ม** ต้องเคลื่อนไหวหนัก เพื่อไม่ให้กระบวนการร่างกฎหมายปกครองประเทศ **กระทบกับสถานภาพของตนเอง** นับจากนี้ **“พล.อ.ประยุทธ์”** จะต้องเผชิญกับวิบากกรรมอีกหลายเรื่อง ซึ่งท่านต้องทำใจยอมรับสภาพ เพราะในฐานะผู้นำรัฐบาล **จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบ** สูงกว่าภาระหน้าที่ในอดีตที่ผ่านมา อยู่ที่ว่าท่านจะรับอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ **“ฝ่ายตรงข้าม”**.

“เขื่อนยันร์”